

Publication n° 257

TIỂU NGHĨA TIỂU-TRUYẾT

TIỂU NGHĨA TIỂU-TRUYẾT

HỒI THƠ MỘT TRAM LỄ TÂM

Bên-bên-linh-miền-nhĩu-LP-sai-gon... Sĩ-hi-hóa-xưởng-bút-đạc-Lộ-hàng-Nhũu...

Mọi cách mấy bữa trước đây, vừa lúc canh ba, có người đến kêu cửa, muốn mượn phòng mà nghỉ...

chỉ, thì về với nàng Trâm-trong-Ngưon, lại hơn vì trên xe có đèn-bà-công-đi, đêm khuya tâm 6, kho nói đời chớ...

Còn cô và thị lại nói rằng: - Ta đã hứa gả em gái với cho người ta rồi, nếu nay mà nghĩ lại... Báo-hoa-linh là chủ 3 của quán cướp...

nhà-trang, đến nhà Cháu-vào-Thư mà ngủ đi mới được v... 70 ngày có cháu họ tránh lựa với nhau như vậy...

Lời thơ một trăm lễ tâm... Báo-hoa-linh là chủ 3 của quán cướp...

vào báo rằng: - Có một ít say & đầu không biết, với một ít cơn cơn của mình...

Hồi người bán thuốc ra sau... Trông-Bình xem rồi lại gọi kỳ, là ra chớ phải là ai đâu...

càng trở lại sức không được... Khi Trông-Bình vừa gọi thấy một nữ sinh em...

phóng đặng cùng nhau đăm đăm... (Mặt mũi)

Thuốc giết khuẩn NITIDOL GONIN. Thường khi giết khuẩn mà nếu thì hay bị chảy. Thuốc giết khuẩn NITIDOL dùng không với nước nóng thì không...

LỜI RAO Nhà dệt - P. LÊ-PHẬT-VINH & tại Chũu-kho đường số 24 - (SAIGON). Tên nhà này có bán và bán là các thứ hàng lụa...

HÀNH CỬA HỒI K. BÈ LỘNG NẮNG CHANG CHANG. Cuộc vui chơi nơi bãi biển Thuận bướm lộng ngoài khơi. NGƯ-ÔNG KÈ BÀI HÁT...

Indochine Films & Cinemas. DÉPARTEMENT RADIO APPAREILS RÉCEPTEURS à 3 et 4 LAMPES type colonial Indochine...

Chứa bệnh trước, sâu & nổi mụn. Nếu lỡ say đến mình, nổi mụn của thì sau không đến mới phải nói...

HÀNH CỬA HỒI K. BÈ LỘNG NẮNG CHANG CHANG. HẦY COI CHỪNG! LIỆC-VỊ ĐẠI-LÝ ĐƯỢC-PHÒNG NHỊ-NGUON-BUÔNG...

KỶ NIỆM THẬP CHU-NIÊN. HÌNH HOẠ LỚN, GIÁ NẾU TIỀN. HINH HOẠ LỚN, GIÁ NẾU TIỀN. PHINH HOẠ LỚN...

Nước Mắm Hòn Phú-Quốc thượng hạng. Nước mắm thiết ngon, một lít 0.70 một lít 1.70 và 2.50...

SỐT RỆT NGÀ NƯỚC QUINOFORME. Chẩn bệnh sốt cách nhất. Sốt rết ngà nước Quinoforme không gì bằng...

IMPRIMERIE DU LỤC-TÍNH TÂN-VÂN. Directeur-Propriétaire: NGUYỄN-VĂN-THIỆT. 13, Rue Lucien Meussard - SAIGON.

Evigne, 2/19... 1933...

TIRAGE 3.500 EXEMPLAIRES. Le Gérant: LAM-VÂN-NGŨ. Được-phòng Ni-jhiên-Dương Thảo-cơ.

THUỐC NHƯC ĐÀU

ASPIRINE

DRES

USINES DU RHONE



NHƯC ĐÀU
BỆNH CẢM
BỆNH GHÍP
CÁC CHUNG ĐẦU NHƯC

Thuốc này tác dụng là công hiệu hơn những thứ khác

NHÀM ỚT "GRAN NICO"
"USINES DU RHONE"

NHỊ-THIÊN-ĐƯỜNG

ĐẠI-DƯỢC-PHÒNG

Tiệm chính ở tại Quận-dông (Thị-thành) - Đường Đại-Tân
Tiệm nhánh ở tại Nam-yk Cholôn, đường Cam-pôn - Môn số 47,
và ở tại Nam-yang (PNOUMPH) - Đường Traire số 96

Nhị-Thiên-Đường Bồ Phế Thánh dược thủy



Thước là bột thành được thủy rồi nên nghiên như than, danh tiếng lý lừng trong người "En biết" các chứng ho đờng đờn đi hệ, không nói, thành thuốc "chống hàng" "chống" tạo đã cứu khỏi nhiều người, thật là một thứ "huyền" hay thường hay "chợ" như thế này.
Chỉ trị như ở bình như sau đây: Thở nặng (âm cố) sanh ra to hen, làm nhớt rồi sưng, lật... (text continues with medical details)

Mỗi lon giá là... 0.50
Mỗi vỏ nhỏ giá là... 0.40

VIN TONIQUE & BI-NUTRITIVE

Du Docteur RIP



Vũ Anh **TU** của Lương y RIP chủ ra

Thước này như là sự đại bổ gân cốt cũng là tăng tiến tinh thần, bổ trợ lực lao nhớt từ đó nước tăng cường và tăng cường khí huyết sau khi lực suy giảm nơi chức năng thần kinh, bổ sung lực mạnh mẽ... (text continues with benefits)

GIÁ MỖI VỎ LỚN VÀ BẰNG BẠC
Cả trụ bài tại tiệm thuốc Tây đương Marius số 150-152, Cholon.
Depot: Pharmacia Franco-Chinois 100-102, Rue des Marins, Cholon.

MON SAVON

Bảng hợp và bảng bao giày

MÀU HƯƠNG

mùi nó thơm rất dịu dàng, dùng nó thì da được mịn, tốt không khi nào hư

Có trữ bán khắp mọi nơi

Chư tôn trọng có lòng ho có nạn, xin hãy nhớ lau tâm nhân bị nhân hiếu ông Phát mập của bộ... (text continues with a story or testimonial)

Cách dùng: Trước khi rửa thuốc phải lau rửa cho thuốc trên đầu, mỗi ngày uống bốn lần, người lớn mỗi lần 1 muỗng soup 3 giờ sáng buổi sáng 1 lần, như bình phẩm thì thuốc cũng phải rửa, còn... (text continues with instructions)

VICHYLAX

Thương trường bởi sự kỳ lạ khác nên đi uống không được, thì trong người thấy khó chịu, có khi đau bụng, nhức đầu, mỗi một tuần một lần uống để cho đường khí trong bụng trở thanh mềm.

Đến với sự kỳ lạ thì muốn uống để và sách thì phải uống thuốc số bằng nước như là thì VICHYLAX để cho thuốc và đổi hết thuốc số độc trong mình ra.

Ammaux ve VICHYLAX bền hết vì uống nó cũng như uống rượu... (text continues with details)

Mũi ve... 0.680
Còn sót cho uống phần tư ve.

Grande Pharmacie de France 64-66, đường d'Annam - SAIGON

CRESYL-JE YES

ĐÁU "CRÉSYL" THIẾT... MỠI MÌNH Ở ĐÂY?

ĐỂ TÁI TRỞ BÌNH OÀN - LAM HẾT HỒI ĐỘC ĐÀ - T MỠI MÌNH HAI

PHÒNG NGỪA BỊNH DẪN... T MỠI MÌNH HAI

THUỐC MỒI CHỈ LINH NGHIỆM ĐỀ... T MỠI MÌNH HAI

ĐỂ MỠI MÌNH HAI... T MỠI MÌNH HAI



NIT CONDENSED MILK

NESTLÉ

QUALITÉ SUPERIEURE

Manufacture de Tabacs

NAM-KY TRUNG-HUE YEN-THAO CÔNG-TY
24-224, quai de Belgique - SAIGON


Kinh thánh đồng-hi... (text continues with details)



thời đại này, nguyên liệu và hơn... (text continues with details)

Poudres de cock

TI-VI ĐƯỢC LÀNH MẠNH
NHỮ THUỐC BỌT CỦA ONG TÂN SỸ



Quý ông, quý bà bị bệnh da bệnh ngứa, ngứa... (text continues with details)

Quý ông, quý bà da ngứa nhiều, mặt ngứa, mắt ngứa... (text continues with details)

Phải nhớ trong trí rằng: thuốc bột **POUDRES DE COCK**

PILULES FOSTER

GIỮ DỮ GÌN THÂN-KINH THÌ LAI MẠNH NHƯ KUA



Để ai đã quên thân thể của anh ngày một yếu... (text continues with details)

Dau-lưng Nực tiểu đượ Cộm-ctrong-bàng-
Bệnh thấp Nưng bàng-quang quang-
Đau-gang-tật lưng Quát lực tiểu Huyệt sáu sinh mướn tiểu vẫn

Mũi hộp 8*50 14*85

CHƯA THÂN VÀ BẢNG QUANG
Nhà in thuốc bằng báo chí và y dược của nhà H. BINAC, P.S., số 28 Phố Ferdinand, PARIS.

Sách chiếu hàng B... Nhà buôn dụng ra từ năm 1872

BỒ TRẺ CON CHƠI BÙ CÁng THƯO
Búp bê - Kôn - Xe-Sing giả... (text continues with details)

CÁC BỒ HANG CHƠI TẾT
Giày mũi đỏ chạng hồng - Quạt giấy - Mũ giấy... (text continues with details)

CÁC BỒ HANG TAP HOA
Đồ trang sức - Các đồ bằng da - Gio - Hộp học học - Giày... (text continues with details)

Bán ở nhà số 1, F. PATUREL & C^o
126, Rue d'Annam, PARIS (20^e)

Feat/leton n° 96

VÔ-HIỆP "TRƯỜNG THIÊN TIÊU-TRUYẾT" NGÀ-MỸ KIEM-HIỆP

HỒI THƠ MƯỜI BÓN... Ông thầy hai người chạy tới bên con... ông đánh chén cop mun hôm rước... chúng tôi lãnh mạng Đại-Bà truyền học... chủ đang hay (Đông-Đài làm chủ

trong xóm ấy, nên gọi bằng trăng chủ) Đông-Đài tiếp được tin này... Đông-Đài từ gan đó giận, bèn xa... Đông-Đài từ gan đó giận, bèn xa... Đông-Đài từ gan đó giận, bèn xa

với tác-nhơn tại Vạn-xá Gia-Tuân... Đông-Đài ngâm nghĩ chừ... Đông-Đài ngâm nghĩ chừ... Đông-Đài ngâm nghĩ chừ

Gia-Tuân giao gói nhơn-sâm cho... Đông-Đài điếm số ba trăm năm... Đông-Đài điếm số ba trăm năm

để sòng một đũa nào, bèn đợi... Đông-Đài điếm số ba trăm năm... Đông-Đài điếm số ba trăm năm

kẻ ấy chó sao... Đông-Đài điếm số ba trăm năm... Đông-Đài điếm số ba trăm năm



Nhờ dầu PÉTHOLE HAHN mà tóc của tôi dẹt sạch sẽ và mịn màng

Dầu xức tóc hiệu HAHN Có trữ bán khắp mọi nơi

Sirop Iodotannique Simple và Sirop Iodotannique Phosphate... Thương có những đũa nhỏ hoặc yếu... Một lít... 2 \$80

THUỐC MỀU ASPIRINE DES "USINES DU RHONE" là thuốc để uống trị những bệnh: Nóng lạnh, đau mắt, nhức mắt... Một gói thuốc trị tinh trong và thanh huyết-nhơn

bière LARUE... VICTOR LARUE CHOLON PHNOM PENH... Hình ảnh một người đàn ông cười và một chai bia.

Neurotrophol... Hàng Byle tại Paris... Thuốc này bảo chế ra một thể nước như rượu ngọt và một thể khô như bột đường để cho những người bazo-từ yếu uống.

CÁCH TRỊ BỆNH ĐAU CAN, TÌ, PHÈ PHÙ BẢNG THUỐC BỘT POUDRES DE COCK... Có nhiều vị thuốc ngoài khoa uống vào trong đầu là làm bệnh đau Can, Tì, phè phè, không để nó làm cho hơi nóng một đặng một lá mồi thời.

NÀY THUỐC CHỦ DANH CHƯA BỆNH ĐAU-LUNG... THUỐC VIÊN FOSTER chữa khỏi bệnh đau lưng... PHILUX FOSTER CHỮA THẬN VÀ BÀNG QUANG

Ecole pratique de Commerce (Trường thương-mại thiết hành) 7, Rue René Héraud... NGÀY KHAI TRƯỜNG: 1^{er} AOUT 1930

Elixir tonique ANTIGLAIREUX du D' GUILLÉ... Là thuốc bổ quý-tiền độ bồi dưỡng trị một trăm năm nay... MẮT QUẾ QUẾ ĐỎM DẪI